

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Chiều ngày 13/3/2022, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp rà soát danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (cơ quan thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng huyện; Chủ tịch UBND các xã: Bình Dương, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Trị, Bình Minh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Phước, Bình Hiệp, Bình Khương, Bình Thạnh, Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Chương, Bình Tân Phú, Bình Đông

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo, đề xuất danh mục dự kiến giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1); ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1) là: 17.522 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 14.400 triệu đồng; ngân sách huyện 3.122 triệu đồng để bố trí cho 16 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Như vậy, nguồn vốn bố trí cho các địa phương đợt này ít trong khi nhu cầu đầu tư lớn. Vì vậy, để đảm bảo việc giao vốn đợt này hiệu quả, phát huy tối đa nguồn kinh phí được giao và đảm bảo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nguyên tắc bố trí vốn đợt này là ưu tiên trả nợ công trình xây dựng nông thôn mới; việc đề xuất danh mục khởi công các công trình mới phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua và phải hướng đến đầu tư cho các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao hoặc xã

nông thôn mới mà tỷ lệ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 quy định cao hơn của giai đoạn 2015-2020.

2. Yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương kiểm tra lại sự phù hợp của danh mục công trình đề xuất đối với quy hoạch nông thôn mới phải phù hợp; trường hợp không phù hợp thì không đề xuất phân bổ kinh phí đầu tư; đồng thời các địa phương cần cập nhật danh mục đầu tư trong quá trình thực hiện quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 để đủ điều kiện khởi công.

3. Trong điều kiện nguồn vốn cấp trên phân bổ 900 triệu đồng/xã (16 xã) thì không khởi công quá 02 công trình/xã để tránh đầu tư dàn trải, đầu tư không theo mục tiêu nông thôn mới và không để nợ vốn nông thôn mới. Vì vậy các xã chọn công trình theo hướng thứ tự ưu tiên; trường hợp chọn 03 công trình thì 12 xã trong Kế hoạch nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đang được tỉnh xem xét bố trí vốn đợt 2 (dự kiến cuối tháng trong 3/2023) thì không khởi công mới mà ưu tiên trả nợ khối lượng công trình.

Đối với danh mục chưa được đầu tư trong đợt này (do loại ra đợt này), các xã thực hiện đầu tư đợt sau khi có nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ và chỉ thực hiện khi phù hợp với quy hoạch được duyệt.

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đề trình UBND huyện phân bổ vốn đối với các dự án giao làm chủ đầu tư, chậm nhất trong tháng 3/2023 phải hoàn thành để UBND huyện báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường gắn với việc phân bổ nguồn vốn của tỉnh cho các 12 xã (đợt 2) và giải quyết một số nội dung trong việc đề xuất phân khai vốn xây dựng nông thôn mới đối với xã Bình An.

5. Yêu cầu UBND các xã căn cứ vào các tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại địa phương để xem xét việc đầu tư các công trình cho phù hợp theo hướng bám vào tiêu chí/chỉ tiêu bảo đảm kế hoạch đạt chuẩn (từng bước đầu tư các công trình theo kế hoạch phân bổ vốn trong giai đoạn 2021-2025 của cấp trên để hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí/chỉ tiêu).

Đồng thời căn cứ các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (đối với 12 xã có trong Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 712/QĐ-UBND), từ đó chủ động rà soát tổng thể các tiêu chí/chỉ tiêu để đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư đạt chuẩn. Việc báo cáo đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công, yêu cầu các xã hoàn thành **chậm nhất cuối tháng 3/2023**.

6. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát quy hoạch các danh mục dự án các địa phương đề xuất, trường hợp dự án nào không phù hợp với quy hoạch nông thôn

mới thì không đề xuất giao kế hoạch vốn để đầu tư trong đợt này. Đồng thời hỗ trợ hướng dẫn, thẩm định hồ sơ theo chức năng của phòng.

7. Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các địa phương, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện kiểm tra thực tế, xem xét sự phù hợp của danh mục công trình do các xã đề xuất gắn với mục tiêu và quy mô đầu tư để cùng với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề xuất UBND huyện xem xét.

8. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới thống nhất đề xuất danh mục để tránh trường đầu tư không theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; rà soát việc bố trí tỷ lệ vốn của các dự án, đảm bảo phù hợp tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện và theo dõi yêu cầu các xã bố trí vốn đối ứng và huy động vốn trong nhân dân; thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh về tỷ lệ công trình áp dụng cơ chế đặc thù bảo đảm tối thiểu; bố trí vốn thanh toán cho từng dự án khởi công phải phù hợp quy mô, cơ cấu và tỷ lệ nguồn vốn; tham mưu theo dõi phân bổ, cấp phát kinh phí và hướng dẫn các xã thực hiện thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.

Đồng thời thống nhất phối hợp trình các nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và thực hiện các nội dung liên quan đến việc đề xuất bố trí vốn cho đợt tiếp theo của 12 xã (nếu có), cho xã Bình An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng,... để UBND huyện thông qua, thống nhất trước khi trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định triệu tập kỳ họp.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- UBND các xã;
- VPH: CVP, PVP, CVXD, NN;
- Lưu: VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Quang Đạt**

